

TRẢI NGHIỆM NGÀY HỘI STEM VỚI CHỦ ĐỀ

“SÁNG TẠO SẢN PHẨM THỜI TRANG TÁI CHẾ VÌ MÔI TRƯỜNG”

Thực hiện kế hoạch HĐTN năm học 2023-2024. Trường Tiểu học xã Núa Ngam đã tổ chức ngày hội STEM với chủ đề: “**Sáng tạo sản phẩm thời trang tái chế vì môi trường**”, hoạt động này đã giúp hàng trăm học sinh tham gia có những phút giây thư giãn, cùng hòa mình vào không khí vui nhộn của ngày hội. Đây là sự kiện có ý nghĩa giáo dục cho các em học sinh về sự bức thiết bảo vệ môi trường ngay từ những hành động nhỏ nhất.



Phần dự thi của cặp thí sinh đến từ lớp 1a1”

Hoạt động trình diễn thời trang tái chế nhằm giáo dục học sinh ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường sống cũng như rèn luyện các kỹ năng sáng tạo và sự tự tin trình diễn trước đám đông cho các em.



Phần dự thi của cặp thí sinh đến từ lớp 3a2”

Tại cuộc thi các em đã trình diễn những bộ trang phục từ vật liệu tái chế khá độc đáo.



Phần dự thi của cặp thí sinh đến từ lớp 2a2

Với những ý tưởng sáng tạo, suy nghĩ tích cực và đôi bàn tay khéo léo, các em HS trường TH xã Núa Ngam đã sử dụng các chất liệu có thể tái chế được như: túi nilon, áo mưa, bao tải, báo cũ, ống hút, chai lọ,...biến chúng thành những sản phẩm thời trang đẹp mắt với nhiều giá trị bảo vệ môi trường.



Trang phục ngày hội được sử dụng các chất liệu có thể tái chế (Cặp thí sinh dự thi của lớp 4a1)

Bộ sưu tập mang tên **“Trái đất xanh, hạnh phúc mỗi nhà”** của lớp 4A2 với thông điệp: *Hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường vì sức khỏe của chúng ta, bằng những hành động dù là nhỏ nhất, hãy bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Hãy hạn chế sử dụng bao bì nilon, giấy báo và tái sử dụng nếu có thể. Tất cả kì vọng đặt trong tầm tay các bạn.*



Bộ sưu tập của lớp 4a2 mang tên “Trái đất xanh – hạnh phúc mỗi nhà”

Còn lớp 4A1 với bộ sưu tập mang tên: **“Thiên nhiên tươi đẹp”** được làm từ những chiếc túi nilon, giấy báo cũ đã qua sử dụng muốn gửi đến mọi người thông điệp: Hãy sống vì một môi trường xanh – sạch – đẹp.



Bộ sưu tập của lớp 4a1 mang tên “Thiên nhiên tươi đẹp”

Hay bộ sưu tập mang tên **“Môi trường xanh”** của lớp 1A1, được lấy ý tưởng sáng tạo độc đáo từ những bông hoa nhiều màu sắc dưới ánh nắng rực rỡ.



Bộ sưu tập của lớp 1a1 mang tên “Môi trường xanh”

Bên cạnh đó **“Thân thiện môi trường”** là tên của bộ sưu tập và thiết kế đến từ lớp 3A2 với màu sắc chủ đạo chính là màu hồng, xanh, vàng, đỏ - màu sắc tươi sáng của những cánh hoa, những ước mơ về một môi trường xanh, sạch đẹp, trong lành.



Bộ sưu tập của lớp 3a2 mang tên “Thân thiện môi trường”

Ngày hội STEM của trường Tiểu học xã Núa Ngam không chỉ được tổ chức ở điểm trường trung tâm mà cả ở các điểm trường bản lẻ ở xa trung tâm như Na Sang , Huổi Hua, Tin Lán cũng được các em học sinh nhiệt tình hưởng ứng, ý nghĩa và sức lan toả của ngày hội giúp các em tạo ra những sản phẩm đầy ý nghĩa.



Bộ sưu tập của điểm trường Na Sang mang tên “Rừng xanh yêu thương”



Sản phẩm của 2 Điểm trường Huổi Hua – Tin Lán

Các bậc phụ huynh tỏ ra rất hào hứng và phấn khởi, Phụ huynh Nguyễn Thị Ngát chia sẻ: “Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, tạo sân chơi sau mỗi giờ mệt mỏi, áp lực, cho các con, giúp các con có không gian học tập nhóm để gắn tình đoàn kết. Chúng tôi rất vui vì được cô giáo chủ nhiệm lớp mời tham gia đồng hành, chia sẻ cùng các con trong việc sử dụng đồ vật tái chế để sáng tạo ra các bộ trang phục đẹp nhất tại ngày hội. Cùng đó, lan tỏa những việc ý nghĩa để môi trường ngày càng sạch, đẹp hơn”.



Phụ huynh lớp 1a1 tham gia cổ vũ và sáng tạo cùng các con

Qua HĐTN “Ngày hội STEM với chủ đề **“Sáng tạo sản phẩm thời trang tái chế vì môi trường”**”, học sinh Trường TH xã Núa Ngam muốn nhắn gửi thông điệp tới tất cả mọi người hãy chung tay, góp sức bảo vệ môi trường bằng những việc làm và hành động thiết thực.

Liên Đội trường Tiểu học xã Núa Ngam